



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจให้เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี การอยู่ร่วมกับบริษัทข้างเคียง และชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร สื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบพันธะสัญญาด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงร่วมผลักดันและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ดำเนินงานตามแนวทางการจัดการและรายงานความยั่งยืน (ESG) ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาดำเนินการตามหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การพิจารณาบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำรายงาน (Stakeholder Inclusiveness) บริษัทได้กำหนดนโยบายดังนี้

● ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท อาทิ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

● ด้านสังคม

บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองและคุ้มครองให้ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่างด้วย เพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความเชื่อ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งเสริมให้มีความสุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของพนักงานและครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

● ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม โดยการกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน กำหนดให้มีแนวทางการจัดการและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและลดการสูญเสียในการดำเนินธุรกิจ และประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า ข้อตกลงทางการค้า พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566



กรรมการผู้จัดการ